

Số: 3154 /TB-LĐTĐBXH

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2009

THÔNG BÁO

Kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại buổi làm việc với Tỉnh uỷ, Ủy Ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Ngày 18/8/2009 tại trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn về một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý của Ngành.

Dự buổi làm việc về phía tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Phùng Thanh Kiểm – Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Vi Văn Thành – Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân và Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn.

Cùng dự buổi làm việc với Bộ trưởng, về phía Bộ Lao động còn có lãnh đạo Vụ Kế hoạch – Tài chính, Tổng cục Dạy nghề, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Cục Người có công, Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe đồng chí Vi Văn Thành thay mặt Lãnh đạo tỉnh báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ về công tác lao động, người có công và xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, các ý kiến phát biểu của đại diện các đơn vị thuộc Bộ về các kiến nghị của tỉnh, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân kết luận một số vấn đề sau:

1. Về việc đầu tư mở rộng Trung tâm Chữa bệnh giáo dục lao động xã hội:

Bộ ủng hộ chủ trương của tỉnh về việc đầu tư mở rộng Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động xã hội của tỉnh để đáp ứng nhu cầu cai nghiện tập trung của các đối tượng trong tỉnh và là nơi tiếp nhận nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc trở về.

Đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu đề Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định đồng thời gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong đó nêu rõ tính cấp thiết phải mở rộng trung tâm. Để đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm đề nghị tỉnh chuẩn bị theo hướng một trung tâm, một bộ máy thực hiện cả 3 chức năng: Cai nghiện, phục hồi; quản lý người nghiện sau cai theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy và tiếp nhận nạn nhân bị buôn bán trở về.

Bộ giao Cục Phòng chống tệ nạn xã hội tiếp tục phối hợp, hướng dẫn cho tỉnh, sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản, trình Bộ bố trí vốn năm 2010 cho tỉnh để thực hiện.

2. Về việc đề nghị xây dựng Trung tâm điều dưỡng người có công của tỉnh:

Do tỉnh có số lượng người có công thuộc diện hưởng chế độ điều dưỡng thường xuyên đông, trong khi đó tỉnh chưa có cơ sở điều dưỡng. Nên Bộ ủng hộ chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm điều dưỡng người có công của tỉnh. Tuy nhiên việc đầu tư nên tiến hành từng bước. Trước mắt, đề nghị tỉnh có quyết định đầu tư, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư. Bộ giao Vụ Kế hoạch – Tài chính phối hợp với Cục Người có công trong năm 2010 bố trí một phần kinh phí để chuẩn bị đầu tư.

3. Về việc đầu tư xây dựng các trường dạy nghề theo Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục – đào tạo.

Để đón đầu, chuẩn bị triển khai Đề án Dạy nghề cho lao động nông thôn, đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xác định rõ địa điểm, bộ máy, quy mô của các trung tâm dạy nghề cấp huyện. Trước mắt, giao Tổng cục Dạy nghề trong năm 2010 cân đối vốn để đầu tư 2 trung tâm của huyện Văn Quan và huyện Văn Lãng là những huyện biên giới và có tỷ lệ hộ nghèo cao.

Về trường Trung cấp nghề Việt - Đức, Bộ đề nghị tiếp tục thực hiện dự án của Cộng hoà Liên bang Đức tài trợ, khi có đủ điều kiện sẽ nâng cấp thành trường cao đẳng nghề để phục vụ nhu cầu đào tạo nghề trình độ cao của tỉnh.

Bộ giao cho các Cục, Vụ liên quan hướng dẫn, theo dõi và phối hợp với tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả với Bộ./.

Nơi nhận:

- Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lạng Sơn;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Vụ KHTC, TCDN, Cục PCTNXH, Cục NCC (để phối hợp thực hiện);
- Sở LDTB&XH (để thực hiện);
- Lưu VT, TKTH

**TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đào Hồng Lan
Đào Hồng Lan